



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 66
SỐ 3774 (5524)

THỨ NĂM 10-10-2013
(6 THÁNG 9 QUÝ TỶ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23

Sáng 9-10, tại Brunei, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 khai mạc, mở đầu cho một loạt Hội nghị Cấp cao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Liên hợp quốc, Cấp cao ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị Cấp cao này.

Hội nghị Cấp cao ASEAN tập trung thảo luận các biện pháp nhằm đạt mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và định hướng phát triển của Hiệp hội sau năm 2015; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

(Xem tiếp trang 2)



10 lần gặp
Đại tướng
Võ Nguyên Giáp

(TRANG 4)

Khi Pháp lệnh Dân số Đi vào cuộc sống

Tình hình dân số đi vào ổn định, chất lượng dân số được nâng cao khi hầu hết các gia đình đều có ý thức tập trung chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục và tạo điều kiện để con được học tập tốt nhất.

ĐINH YẾN

5



Nhờ sinh đẻ có kế hoạch nên trẻ em sinh ra được chăm lo chu đáo.

Ảnh: K.N.B

6 Đưa Nghị quyết 37
của Quốc hội
vào hoạt động tư pháp



4 Mong đợi gì từ những
luật sư ở Gia Lai?

5 Thành An tập trung
xây dựng nông thôn mới

Cung ứng vốn kịp thời cho tam nông

Xác định là người bạn thân thiết, đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn, nông dân nên hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ luôn ưu tiên với đối tượng phục vụ, gắn bó chặt chẽ với địa phương trên đường phát triển.

(TRANG 3)



Hàng may mặc với thị trường Phố núi

Bài cuối:
Bắt nhịp
xu hướng
thời trang

(TRANG 4)



Tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Cơ và Đak Đoa:

Tập trung ý kiến vào vấn đề hạ tầng giao thông và đất đai

Ngày 8-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Hà Công Long-Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ) và xã Hà Đông (huyện Đak Đoa).

Tại các buổi tiếp xúc, có gần 30 ý kiến của cử tri xã Ia Din và xã Hà Đông như: quan tâm đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm ở các xã vùng sâu, xây dựng thêm hệ thống nước sạch, hệ thống thủy lợi và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy sản xuất cao su gây ra. Cần có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách vay vốn sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo và các chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, làng...

Ngoài những vấn đề trên, các cử tri tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ) đặc biệt quan tâm đến vấn đề cấp thiết hiện nay là quy hoạch bố trí đất sản xuất, đất ở cho người dân tại các thôn, làng. Còn với các cử tri xã Hà Đông (huyện Đak Đoa), những ý kiến đề đạt lên Đoàn đại biểu Quốc hội chủ yếu tập trung vào vấn đề “nóng”



Ông Hà Công Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Din (huyện Đức Cơ). Ảnh: L.A

là đầu tư lại hạ tầng giao thông từ trung tâm xã Hà Đông đến xã Đak Sơ Mei, vì vào mùa mưa người dân không thể đi lại trên tuyến đường này...

LÊ ANH

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

Trong hai ngày (8 và 9-10-2013), tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kbang, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn các chuyên đề về phong trào toàn dân tham gia phòng-chống tội phạm, ma túy, mại dâm; bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; những nội dung cơ bản về công tác Mặt trận Tổ quốc và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì triển khai trong giai đoạn mới cho 181 cán bộ Mặt trận cấp xã và khu dân cư của huyện Kbang.

Theo ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: “Thông qua lớp tập huấn, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để làm tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới”.

THANH THỦY

Sư đoàn 320:

21 tập thể, 14 cá nhân điển hình tiên tiến

Ngày 8-10, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 2 năm (2011-2013). Hội nghị khẳng định: Vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Chất lượng phong trào thi đua quyết thắng đã có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để các đơn vị học tập và làm theo, phát hiện mới và xây dựng thành công 21 tập thể, 14 cá nhân.

Trong năm 2013, Sư đoàn đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh và khen thưởng 13 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

VŨ DUY HIỂN

Tập huấn điều lệ công tác tham mưu tác chiến dân quân tự vệ

Trong thời gian hai ngày (9 và 10-10), gần 200 cán bộ là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân, Phó Tham mưu trưởng, trợ lý tác chiến, trợ lý quân lực, trợ lý dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố; Chính trị viên phó và Phó Chỉ huy trưởng 43 Ban Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh tham gia hội nghị tập huấn điều lệ công tác tham mưu tác chiến dân quân tự vệ (DQTV) năm 2013.

Theo đó, các học viên được học tập các chuyên đề: Văn kiện tác chiến DQTV; một số vấn đề về công tác huấn luyện DQTV và đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn; điều lệ công tác tham mưu tác chiến DQTV; văn kiện mở rộng quy mô lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu-trạng thái quốc phòng; hoạt động của cơ quan DQTV các cấp và trợ lý DQTV cấp huyện; Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy tự vệ và lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu-trạng thái quốc phòng; vị trí, nhiệm vụ, mối quan hệ của cơ quan DQTV các cấp, trợ lý DQTV cấp huyện, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở trong hoạt động tác chiến của lực lượng DQTV; nội dung, chế độ hoạt động về công tác DQTV tại sở chỉ huy các cấp và trị trí chỉ huy của Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở.

PHƯƠNG DUNG

Giám sát một số hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh

Tin từ Ban Văn hóa-Xã hội HDND tỉnh cho biết, nhằm xem xét, đánh giá tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh, Ban vừa quyết định thành lập Đoàn giám sát về nội dung này, phạm vi giám sát tại Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, từ ngày 29-10 đến 1-11-2013, đoàn sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai, UBND

các huyện: Chư Pah, Đức Cơ và TP. Pleiku; các đơn vị, địa phương còn lại, đoàn sẽ thực hiện giám sát qua báo cáo. Theo đánh giá của Ban Văn hóa-Xã hội HDND tỉnh, thông qua đợt giám sát lần này, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những nội dung chưa phù hợp, thiếu khả thi trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh sẽ được đề cập đến; trên cơ sở đó để tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác này.

THÁI BÌNH

Truy đuổi lái xe biển số đỏ vi phạm luật giao thông

Sáng 9-10, Trung tá Mai Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ, lập biên bản xử lý xe quân sự chạy quá tốc độ quy định.

Trước đó khi phát hiện xe đầu kéo quân sự BKS TH-4690 do Đại úy Nguyễn Xuân Thọ 39 tuổi, thuộc Lữ đoàn Vận tải C72, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng điều khiển chạy quá tốc độ, Đội Cảnh sát Giao thông số 1, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, tài xế đánh tay lái ép Cảnh sát Giao thông hòng chạy thoát buộc phải tăng cường lực lượng phối hợp mới chặn giữ. Tài xế vẫn đóng cửa cố thủ trong xe, không chịu xuất trình giấy tờ. Khi lực lượng Kiểm soát Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tới làm việc tài xế mới chịu hợp tác, xuất trình giấy tờ.

HOÀNG THANH

Hội nghị...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu bật các nhiệm vụ nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, liên kết, vững mạnh và phát huy vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực.

Theo đó, ASEAN cần dành quyết tâm cao nhất để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào 2015, đồng thời đề ra Tầm nhìn để ASEAN tiếp tục phát triển vững mạnh trong giai đoạn sau 2015, thực sự là một Cộng đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, cùng chia sẻ các trách nhiệm xã hội, hướng tới phúc lợi của người dân, phát huy vai trò chủ đạo trong cấu trúc khu vực đang định hình và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra. Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Brunei với vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2013.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 bế mạc trong ngày hôm nay.

HÀ SỰ (theo chính phủ.vn)

Không điều khiển xe khi đã uống bia, rượu!

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIỆN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● **E-MAIL:** baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Cung ứng vốn kịp thời cho tam nông

THẮT SƠN

Đak Pơ là huyện mới được chia tách, còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn huyện có 8 xã nhưng trong đó có 2 xã đặc biệt khó khăn. Nền kinh tế của huyện chủ yếu là thuần nông, cây trồng chủ lực có mía, bắp lai, mì, đậu đỗ các loại. Xác định là người bạn thân thiết, đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn, nông dân nên hoạt động của Chi nhánh (CN) Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện luôn ưu tiên với đối tượng phục vụ, gắn bó chặt chẽ với địa phương trên đường phát triển. Phương châm của CN hiện nay cũng đã nói lên điều đó: “Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, nông thôn là thị phần chủ yếu, nông dân là khách hàng truyền thống”. Theo kết quả mới nhất: đến hết tháng 9-2013, CN huy động đạt 91,66% kế hoạch, chủ yếu là tiền gửi dân cư; dư nợ 190 tỷ đồng, đạt 97,43% kế hoạch, 100% vốn phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ. Điều đáng nói là khoản nợ xấu này chủ yếu rơi vào các hộ vay sản xuất bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng hạn, mất mùa... Chi nhánh ưu tiên đầu tư các lĩnh vực, cây trồng chủ lực của địa phương, trong đó cây mía chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, còn lại là đầu tư chăn nuôi bò lai, đậu đỗ, rau, bắp. “Sàng lọc” qua thời gian, thổ nhưỡng và thị trường, cây mía hiện đang phát triển rất nhanh. Toàn huyện hiện có 7.647 ha mía, 3.195 ha bắp, 5.394 ha đậu đỗ các loại. Các xã Tân An, Cư An... đã “phát” lên trông thấy nhờ cây mía cùng với hoạt động của các dịch vụ thương mại tổng hợp.

Đak Pơ hiện có 40 doanh nghiệp, 130 hộ sản xuất kinh doanh cá thể nhỏ lẻ nên có thể nói đây là huyện kinh tế nông nghiệp, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy, đồng vốn của CN có ý nghĩa rất quan trọng đối với bà con. Tìm đến CN tức là bà con tìm đến nguồn vốn phục vụ sản xuất, chăn nuôi (chỉ một ít kinh doanh thương mại nhưng quy mô nhỏ lẻ, không đáng kể). Món vay lớn nhất cũng chỉ khoảng 100 triệu đồng. Cam kết đồng hành cùng với nông dân nên CN không ngại giá trị món vay nhỏ lẻ, vốn ít, không ngại địa hình, khoảng cách, chi phí hoạt động để có thể đáp ứng vốn kịp thời, thuận lợi cho bà con nông dân.

Đặc biệt, với việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng theo Nghị định 41 của Chính phủ, CN đã đạt được những kết quả nổi bật. Mới đây, UBND huyện đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình này và đánh giá cao nỗ lực của CN. Kết quả phản ánh Nghị định 41/NĐ-CP ra đời rất kịp thời, phù hợp với nguyện vọng của người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa. Chấp hành chủ trương, CN đã tiến hành cho vay nhanh gọn, thuận lợi, kịp thời cung ứng vốn để bà con sản xuất, chăn nuôi. Với kết quả đạt được, CN đã góp phần làm rõ vai trò của đồng vốn tín dụng đối với kinh tế hộ-vốn có vị trí quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi, bán non sản phẩm nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

T.S



Ảnh: K.N.B

Những con đường vào các xã vùng sâu huyện Kông Chro thường xuyên bị hư hỏng trong mùa mưa.
Ảnh: L.A



Giao thông huyện Kông Chro: Khốn khổ trong mùa mưa

HA VI

Hầu như năm nào cũng vậy, cứ sau những trận mưa lớn kéo dài, hầu hết các tuyến đường giao thông của huyện Kông Chro đều bị sạt lở nặng, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại...

Theo thống kê của Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro, hiện nay toàn huyện có tổng chiều dài đường bộ là 327 km. Trong số đó, kết cấu mặt đường làm bằng bê tông xi măng hơn 53 km, đường bê tông nhựa gần 60 km, đường láng nhựa gần 34 km, còn lại hơn 190 km có kết cấu mặt đường cấp phối và đường đất. Trên các trục giao thông này, có 3 cây cầu, 427 cống thoát nước và 28 ngầm tràn... Với kết cấu mặt đường có hơn 60% là đường cấp phối và đường đất, cùng với hệ thống ngầm tràn chủ yếu làm bằng đá học nên hàng năm khi bước vào mùa mưa lũ, hạ tầng giao thông huyện lại bị xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài hơn nửa tháng, mực nước sông Ba lên cao khiến đường vào các xã bị sạt lở, hệ thống ngầm tràn ngập lớn làm giao thông bị ách tắc. Ngoài các xã An Trung, Yang Trung, Chư Krei, Kông Yang, Ya Ma thì muốn vào địa bàn 8 xã còn lại (toàn huyện có 14 xã, thị trấn), người dân phải lội bộ. Trong số các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã, thì hiện nay bị hư hỏng nặng nhất là đường vào xã Yang Nam, Đak Kơ Ning, Sơ Ró, Đak Tơ Pang và Đak Pling... Ngoài ảnh hưởng từ sự tàn phá của thiên tai gây ra.

Để tìm cách giải quyết vấn đề lưu thông cho hàng ngàn hộ dân, các bên liên quan

đã thống nhất phương án để Ban Quản lý Thủy điện Đak Srông 2A khảo sát mở tuyến đường tránh dài khoảng 7 km nối xã Ya Ma và xã Đak Kơ Ning, đảm bảo hoàn thành trước tháng 12-2010. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, lời hứa của Ban Quản lý Thủy điện Đak Srông 2A vẫn chưa trở thành hiện thực (đến nay thủy điện Đak Srông 2A đã chuyển đổi chủ sở hữu). Chính vì vậy, mùa mưa năm nay, nó đã trở thành... “đám mây”.

Không chỉ có tuyến đường trên, cũng dưới sự tác động trong quá trình thi công thủy điện này khiến 15 km đường giao thông từ trung tâm huyện Kông Chro vào xã Yang Nam và 7 km đường bê tông từ trung tâm xã Yang Nam vào làng Ya Ma bị hư hỏng nặng. Dù đơn vị đã cam kết với huyện sẽ sửa chữa lại, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, sau khi Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An (là một trong 3 nhà thầu tuyến đường từ huyện vào xã Đak Pling) mất năng lực tài chính, thì tuyến đường vào xã Đak Pling cũng biến thành con đường “chết” trong đợt mưa lũ vừa qua. Hiện nay, ngoài kết cấu mặt đường bê tông đang thi công dang dở, thì kết cấu mặt đường cấp phối cũng đã bị xói lở, chênh lệch với mặt đường bê tông hơn 20 cm, khiến người dân không thể đi lại được. Ngoài những tuyến đường trên, tại đốc Ba Cò trên đường Trường Sơn Đông cùng với nhiều ngầm tràn khác cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

H.V

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2013 của Việt Nam đạt 5,3%

Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương vừa công bố ngày 7-10 của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 5,3% trong năm 2013 và 5,4% trong 2 năm tiếp theo.

Theo WB, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục có những cải thiện ổn định. Theo đó, các chính sách và biện pháp được triển khai trong suốt năm 2011 và 2012 đã giúp cho lạm phát giảm mạnh, sức khỏe tài khóa được tăng cường, cán cân vãng lai cải thiện trong khi xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tốt và thị trường ngoại hối được bình ổn. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động của nền kinh tế toàn cầu nên WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay chỉ ở khoảng 5,3%, trước khi có thể phục hồi nhẹ và đạt mức 5,4% cho các năm 2014 và 2015. Cũng theo dự báo của WB, lạm phát trong năm 2013 của Việt Nam có thể lên tới 8,8% và giảm về mức 7,4% và 7,7% trong năm 2014 và 2015.

HÀ SOẠN (theo SGGP)

KBANG:

Phát hiện 73 vụ vi phạm Luật Bảo vệ -Phát triển rừng

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kbang, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý, lập biên bản, bắt giữ 73 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó có 14 vụ khai thác rừng trái phép; 54 vụ vận chuyển, mua bán, cất giấu lâm sản trái phép; 4 vụ phá rừng làm nương rẫy và 1 vụ chế biến lâm sản trái phép. Đã điều tra, xác minh làm rõ và xử lý 66 vụ (trên 90%), 6 vụ còn lại đang được làm rõ; tịch thu hơn 195 m³ gỗ từ nhóm 1 đến nhóm 8, nộp ngân sách nhà nước 3,367 tỷ đồng.

Trong thời gian gần đây, tình trạng người dân từ các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi đến địa bàn huyện để tìm kiếm gỗ, rễ trác và huỳnh đàn có chiều hướng gia tăng.

QUANG TẤN

10 lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

✍️ **MINH VỸ** (thực hiện)

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang (Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân-nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15) là người vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp 10 lần. Ngay sau khi nghe tin Đại tướng từ trần, tướng Sang cùng vợ lập tức từ TP. Pleiku trở về quê hương Quảng Bình để cùng với người dân nơi đây chuẩn bị đón Đại tướng về yên nghỉ tại đất mẹ. Dưới đây Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với vị Thiếu tướng này.

● *Thiếu tướng có thể kể lại một vài kỷ niệm đáng nhớ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp?*

- **Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SANG:** Đời tôi vinh dự đã được gặp Đại tướng tất cả 10 lần. Mỗi lần gặp đều có những kỷ niệm khó quên, đáng nhớ nhất 4 lần sau đây. Năm 2008, tôi cùng đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Lệ Thủy và tỉnh Quảng Bình ra Hà Nội thăm Đại tướng sau Tết Độc lập 2-9. Thấy đồng hương từ xa ra thăm, Đại tướng nói một tràng tiếng Quảng đặc sệt “Năm ni bơi đua dò mô về nhất hả bây? (năm nay đua thuyền chiếc nào về nhất hả cháu-N.V). Dem đưa cà mắm mới ra đây là mấy đứa bây hiểu tính tau rồi đó (dem đưa cà mắm muối ra đây là mấy đứa cháu hiểu tính bác rồi đó-N.V)”. Một thành viên trong đoàn nói “Bác thoát ly đi xa quê hương hàng chục năm rồi mà vẫn nói tiếng quê bọ rất chuẩn”. Bác đáp “Chửi cha không bằng pha tiếng, là người con Quảng Bình, bác nói như vậy cho đến trọn đời”...

Vào năm 2009, khi đến thăm Đại tướng ở tư gia, tướng Giáp kể “Quyết định khó khăn nhất mà cũng là sáng suốt nhất trong đời bác diễn ra tại Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Vào ngày 26-1-1954, sau nhiều đêm thức trắng trần trụi, bác quyết định chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Sau đó ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến rút lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới”. Từ đó Đại tướng đúc kết bài học kinh nghiệm cho mọi người rằng “Ở đời cái gì diễn ra nhanh chưa phải là phương án tối ưu, chậm cũng không hẳn là dở... miễn là phương án nào hiệu quả nhất, có lợi cho quân cho dân thì nên làm”.

Vào cuối năm 2010, có đoàn cán bộ đến thăm Đại tướng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Có một vài người ca ngợi công lao hiển hách của Đại tướng trong hai cuộc chiến tranh thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mục đích là để giúp cho tinh thần của bác thêm phấn chấn, bệnh tật thuyên giảm... nhưng Đại tướng ra hiệu ngắt lời và nói “Các cháu không nên nói vậy, đó là công lao chung của cả dân tộc chúng ta chứ không riêng gì của bác”.

Gần đây nhất là vào năm 2011, lúc đó do tuổi cao sức yếu nên Đại tướng nằm thở oxy tại Viện Quân y 108. Thấy tôi ra thăm, Đại tướng ra hiệu cho các bác sĩ trực, mở nắp chụp thở oxy ra 2 phút rồi nói “Xin gửi lời chúc sức khỏe và hôn cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên Binh đoàn 15”.

● *Theo Thiếu tướng, cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam cần học tập và phát huy tấm gương tư tưởng, đạo đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thế nào?*

- **Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SANG:** Để trở thành một người có ích cho đất nước, mỗi một người lính trong Quân đội phải không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn. Học tập tính quyết đoán của Đại tướng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chuyển từ phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Còn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”... Nói tóm lại, chúng ta học tập ở cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cả Nhân-Nghĩa-Trí-Dũng-Tín.

● *Xin cảm ơn Thiếu tướng!*

M.V

Khi Pháp lệnh Dân số đi vào cuộc sống

Nhìn lại 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013), huyện Kbang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mức giảm sinh hàng năm bình quân 0,79‰; tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 15,16%, số phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng 9,45%. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên giảm 6,62%. Giảm bình quân 3,5 con/phụ nữ (năm 2003) xuống còn 2,4

xuyên kiểm tra. Qua đó đã phân tích đánh giá, nhận định được các đối tượng thực hiện, chấp hành tốt các chính sách dân số. Mỗi năm Kbang còn tổ chức đánh giá phân tích, so sánh đối chiếu mức độ nhận biết và thực hiện Pháp lệnh của người dân. Qua thống kê, số người hiểu biết về Pháp lệnh Dân số trên địa bàn huyện chiếm 75,12%/tổng dân số; số cặp vợ-chồng thực hiện đúng

Ngày Luật sư Việt Nam (10-10):

Mong đợi gì từ những luật sư ở Gia Lai?

✍️ **LÊ VĂN NHUNG**

Ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL quy định về luật sư và tổ chức luật sư. Đây là quy định đầu tiên về nghề luật sư ở Việt Nam. Sau Sắc lệnh số 46/SL, một thời gian dài do hoàn cảnh chiến tranh nên vai trò của luật sư rất mờ nhạt, mãi cho đến ngày ra đời của Pháp lệnh Luật sư năm 2001 và gần đây nhất được thay thế bằng Luật Luật sư năm 2006. Chính ngày ban hành Sắc lệnh số 46/SL được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 14-1-2013).

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, việc ghi nhận vai trò của luật sư trong đời sống xã hội là vô cùng to lớn, trong đó ngoài tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật, luật sư còn tham gia xây dựng, tuyên truyền, bồi dưỡng và giáo dục pháp luật; tham gia cải cách thủ tục hành chính, cải cách hệ thống tư pháp ở Việt Nam.

Cùng với tiến trình chung trong hành nghề luật sư của cả nước, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai có những giai đoạn thăng trầm tưởng chừng không có trụ sở để hoạt động và việc hành nghề có nguy cơ gán ghép với những đoàn luật sư tỉnh khác. Song với sự quan tâm từ các cấp chính quyền, sự nỗ lực của những cán bộ có thời gian công tác trong ngành tư pháp về hưu trí tham gia hành nghề luật sư dần dần định hình Đoàn Luật sư Gia Lai hôm nay. Đến nay Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai có 21 luật sư chính thức đăng ký hành nghề tại 7 văn phòng ở TP. Pleiku và 1 văn phòng ở huyện Chư Prông. Tuy nhiên, đến bây giờ phần lớn các luật sư Gia Lai ngoài hoạt động tố tụng theo chỉ định hoặc theo

lời mời của khách hàng, họ ngại va chạm trong các tranh tụng; ít tham gia tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt hơn, nhiều luật sư Gia Lai ngại trả lời tư vấn pháp luật trên các cơ quan thông tin đại chúng khi có lời mời.

Hiện nay đối với người dân, nguồn tiếp nhận thông tin pháp luật từ các cơ quan thông tin đại chúng vẫn là kênh đứng đầu bảng, sau đó mới đến loa phát thanh, các cuộc họp tổ dân phố, sách báo... Việc tìm kiếm thông tin pháp luật từ các luật sư vẫn còn chiếm tỷ lệ rất thấp nhưng Đoàn Luật sư Gia Lai không có một cơ chế phối hợp tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng. Sự phối-kết hợp giữa luật sư với các kênh thông tin đại chúng vô cùng quan trọng ngoài công tác tuyên truyền pháp luật, đây cũng là cơ hội để các luật sư có cơ sở tự học, tự nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ của chính mình.

Đối với báo chí, công tác tuyên truyền pháp luật tạo ra sự thảo luận đa chiều góp phần làm minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan công quyền; đối với giới học thuật chuyên ngành pháp lý công tác này đã đưa pháp luật không còn nằm trên giấy mà tác động đến sự gắn gũi với đời sống người dân. Đồng thời, các cơ quan truyền thông tạo động lực phản biện xã hội về “tuổi thọ” của các văn bản pháp luật: Luật không nằm trên giấy, luật không phải ở trên “trời” mà ngay trong lòng đời sống xã hội và đem lại niềm tin cho mọi người trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, chúng tôi cũng muốn Luật sư Gia Lai cần có tiếng nói và cũng có một phần trách nhiệm trong việc tuyên truyền pháp luật theo kênh tuyên truyền trên báo chí.

L.V.N

con/phụ nữ (năm 2012). Tình hình dân số đi vào ổn định, chất lượng dân số được nâng cao khi hầu hết các gia đình đều có ý thức tập trung chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục và tạo điều kiện để con được học tập tốt nhất.

Có được kết quả trên là trong suốt những năm qua, Kbang xác định công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình luôn có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Từ đó, Kbang rất chú trọng đến việc đưa chỉ tiêu phát triển dân số vào Nghị quyết của Đảng, Hội đồng Nhân dân theo kế hoạch trung, dài hạn và kế hoạch tổ chức triển khai hàng năm. Đặc biệt, ngày 6-12-2006, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”, đồng thời đưa Điều 10 của Pháp lệnh Dân số vào Hướng ước các thôn, làng, tổ dân phố. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể đã thành lập được 62 câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3; thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân số; thực hiện các chính sách, chế độ nhằm khuyến khích các đối tượng thực hiện tốt các chính sách dân số. Hơn nữa, công tác thanh-kiểm tra giám sát tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số cũng được các cơ quan liên quan của huyện thường

Pháp lệnh Dân số của huyện chiếm 82,79%, trong đó có 10.990 cặp/13.275 cặp vợ-chồng trong độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi thực hiện đúng.

Tuy nhiên, việc tiếp cận đối tượng để tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Một số văn bản pháp luật cụ thể như Pháp lệnh Dân số được ban hành nhưng hiệu lực chưa cao, nhiều biện pháp thực thi chưa đi vào cuộc sống; việc xử lý vi phạm chính sách dân số của cấp ủy, chính quyền cơ sở còn nể nang, né tránh, thiếu kiên quyết. Nhiều gia đình sinh con gái vẫn tiếp tục sinh thêm để có con trai, những cặp vợ chồng 2 con ở đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thấp...

Để nâng cao chất lượng và ổn định dân số, trong thời gian tới, huyện Kbang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số; cung cấp hiệu quả các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, tăng các cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai, đặc biệt là ở các vùng có tỷ lệ sinh cao; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân số ở xã, thị trấn và cộng tác viên dân số ở thôn, làng, tổ dân phố.

B.Y

Thành An có 1.264 hộ, 5.250 khẩu, chia thành 5 thôn. Tổng diện tích đất tự nhiên hơn 2.226 ha, hơn 1.700 ha cây trồng các loại. Là xã có địa bàn rộng, dân cư đông, phân tán, điểm xuất phát kinh tế-xã hội thấp nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp và không đồng đều, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính với những loại cây trồng chủ lực như mía, lúa, bắp... Sau khi rà soát triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 3-4/19 tiêu chí. Tuy nhiên đến nay với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, Thành An đã đạt 6/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt 10/19 tiêu chí và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Từ khi chương trình được triển khai, Thành An xây dựng được một số công trình cơ bản như xây dựng nhà văn hóa thôn 5 với tổng kinh phí 500 triệu đồng; xây dựng 2 phòng học mẫu giáo với tổng kinh phí 419 triệu đồng; làm 200 mét đường giao thông bê tông xi măng với kinh phí hơn 352 triệu đồng; san ủi 700 mét đường đất thôn 2 tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương của nhân dân; phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn BB2 tiến hành xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường và gia cố một số tuyến đường nội đồng... Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,25%, tổng thu nhập bình quân đầu người khoảng 8 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, để giúp cho người dân phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững, Thành

Thành An tập trung xây dựng nông thôn mới

✍ LÊ NAM

Thành An là một trong 2 xã điểm của thị xã An Khê về xây dựng nông thôn mới. Xã tích cực đầu tư xây dựng đồng bộ theo bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên đời sống của người dân đã được nâng cao.

An đã triển khai nhiều mô hình chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Đối với cây mía là cây trồng chủ lực, địa phương từng bước thay đổi giống cũ năng suất thấp, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên một diện tích, mô hình trồng và nhân rộng giống mía K88-92. Mô hình được thực hiện với tổng kinh phí hơn 715 triệu đồng (vốn ngân sách nhà nước 150 triệu đồng, còn lại dân đóng góp). Giống mía K88-92 được thực hiện với quy mô 21 ha, năng suất dự kiến đạt khoảng 80 tấn/ha... Cùng với đó, Thành An đã triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Dự

án hỗ trợ mỗi hộ dân được chọn 1 con bò cái pha lai và cam kết thực hiện mô hình trong 5 năm. Ngoài ra, Thành An tiếp tục triển khai dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho người dân với tổng kinh phí 372 triệu đồng (vốn ngân sách nhà nước 300 triệu đồng, nhân dân đóng góp 72 triệu đồng). Hỗ trợ bò cái sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn để phát triển kinh tế...

Tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế, một trong những mục tiêu hàng đầu của xã. Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa-Phó Chủ tịch UBND xã Thành An cho biết thêm: Kinh tế phát triển thì dân mới cùng hệ thống chính trị, địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; huy động nhân dân hiến đất để xây dựng đường giao thông và các công trình công cộng; xây dựng kiên cố một số điểm trường thôn; nhà văn hóa... Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn như dân cư phân tán, địa bàn rộng, nguồn vốn ít và giải ngân chậm, huy động sự đóng góp của doanh nghiệp không đáng kể, tiêu chí

môi trường khó đảm bảo...

Với những kết quả đạt được cùng với sự tích cực đầu tư phấn đấu sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015, chắc chắn Thành An sẽ “cán đích” hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

L.N



Dù thị trường hàng may sẵn phong phú, đa dạng nhưng nhiều người vẫn thích tìm đến nhà may. Ảnh: N.B

Nếu khách hàng mang vải đến những nhà may có tiếng như Hà Lan, Liễu Nhỏ, Hoài Thương, Tâm Anh, Việt Tân... chắc chắn sẽ nhận được cái hẹn “Một tháng nữa lấy đồ”, thậm chí là 2 tháng nếu là mùa cao điểm như Tết hoặc đầu năm học mới. Dù mỗi nhà may có tới hàng chục thợ nhưng luôn trong tình trạng làm không hết việc.

Theo kịp xu hướng

Là “tín đồ shopping”, đồng thời sở hữu tủ quần áo với đủ thương hiệu thời trang khiến nhiều người mơ ước, nhưng chị Như Hà-đường Phan Bội Châu vẫn thường xuyên tìm đến nhà may. Lý giải cho việc này, chị nói: “Nhiều mẫu thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng thế giới mình không có khả năng mua hoặc đặt mua không có, vì thế đi “lùng” vải có họa tiết gần giống, copy mẫu thiết kế đến thợ may nhái lại”. Đây cũng là lý do khiến nhiều “tín đồ thời trang” tìm đến các nhà may.

Tuy nhiên, để may nhái các thiết kế này đòi hỏi thợ may là những người vững tay nghề, nhanh nhạy với các mẫu thiết kế mới. Vì vậy, nhà may nào làm vừa lòng “Thượng đế” sẽ nhanh chóng

Hàng may mặc với thị trường Phố núi

Bài cuối: Bất nhịp xu hướng thời trang

✍ NGUYỄN BÌNH

Cứ ngỡ sự phong phú, tiện lợi của thời trang may sẵn sẽ hiếm người phải tìm đến nhà may truyền thống. Song, các nhà may cũng kịp bất nhịp với xu hướng thời trang và “sống khỏe” với lượng khách hàng đông đảo.

được biết tới. Phải theo kịp với xu hướng, thị hiếu của khách, các nhà may cũng phải cạnh tranh ngấm để giữ khách hàng. Nếu nhà may Trâm Anh mạnh về các mẫu đầm, áo vest, thì nhà may Hoài Thương, Hà Lan lại mạnh với trang phục công sở, áo kiểu... “Những thợ may không tên tuổi, mở tiệm không ai biết tới đành chấp nhận làm thợ cho những nhà may lớn. Đó là quy luật tất yếu bởi bây giờ phần đông khách hàng may đo là những người kỹ tính trong cách mặc. Muốn làm vừa lòng họ buộc mình không ngừng nâng cao tay nghề. Thợ may hiện tại của chúng tôi phần đông là những người học may “chính thống” ra nhưng mở tiệm thất bại”-chủ nhà may Tuyết-đường Nguyễn An Ninh bộc bạch.

Người đẹp vì lụa

“Đây là thời buổi nhìn bề ngoài để đánh giá nhau nên không thể xuê xòa trong cách mặc. Nhất là những người làm ăn như chúng tôi. Đồ may sẵn bán nhiều ở các shop thời trang cao cấp nhưng nhiều khi tôi vẫn phải đi may đo để phù hợp với mục đích công việc. Chẳng hạn phụ nữ ở độ tuổi 40-50 như tôi rất khó tìm một bộ vest lịch lãm để đi gặp gỡ khách hàng, nên buộc phải đi may dù rất mất thời gian”-một nữ doanh nhân ở TP. Pleiku chia sẻ. Chị Nghĩa Bình-giáo viên một trường cấp III cũng có lý do chính đáng: “Mặc đẹp còn là cách

định hướng thẩm mỹ cho học sinh. Với đồng lương giáo viên như chúng tôi không đủ khả năng để mặc hàng cao cấp, còn mặc đồ bình dân thì không được sang trọng nên đi may là lựa chọn phù hợp”.

Lại có khách hàng khá đặc biệt khi đi may đồ chỉ vì “ngiên may” hoặc vì bất khả kháng. Chủ nhà may Hoài Thương kể: “Chúng tôi có những khách hàng rất lạ. Có một nữ doanh nhân trên lĩnh vực thủy điện là khách quen của chúng tôi, mỗi lần may thường may cả chục bộ, thậm chí có lần may một lúc 10 bộ vest màu đen kiểu dáng y hệt nhau. Hay có người may một lần cả vài chục bộ đồ. Lúc tới lấy đồ, họ cũng chẳng cần quan tâm đẹp, xấu thế nào, cứ thế mang về. Ngoài ra, nhiều phụ nữ sau khi sinh bỗng đứng phát tướng hay những người béo phì lâu năm không thể tìm mua quần áo vừa size cũng tìm đến may đo những trang phục vừa khổ người”.

Nhiều năm trở lại đây, các các cơ quan... có xu hướng mặc đồng phục. Nhà may thêm “đất hàng” với khách hàng số đông dạng này. “Mỗi năm chúng tôi có vài hợp đồng may đồng phục công sở, mỗi lần từ 100 tới vài trăm bộ. Là đồng phục công sở nhưng những nơi này yêu cầu cao về tính thẩm mỹ”-chủ nhà may Hoài Thương cho hay.

“Người đẹp vì lụa”-đúc kết của ông bà ngày càng chân xác bởi càng có điều kiện, con người càng mặc đẹp. Và thị hiếu thẩm mỹ của người dân đã quyết định trực tiếp đến thị trường thời trang. Đó là bức tranh đa sắc màu không chỉ phản ánh sinh động “gu” mặc không ngừng biến đổi của con người, còn là thước đo cho sự phát triển, mức sống của người dân nơi Phố núi.

N.B

Đưa Nghị quyết 37 của Quốc hội vào hoạt động tư pháp

✍ NGỌC LINH

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về công tác phòng-chống vi phạm pháp luật và tội phạm, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ và Viện Kiểm sát cấp huyện luôn chú trọng theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp để có biện pháp yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh. Theo đó, Viện Kiểm sát luôn nêu cao tinh thần trao đổi nghiệp vụ tại các cuộc họp ba ngành (Công an-Kiểm sát-Tòa án) hàng tháng.

Đối với các vi phạm mang tính phổ biến thì tổng hợp để kháng nghị, kiến nghị, kiến nghị đồng thời làm cơ sở để đánh giá, bàn biện pháp khắc phục tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành hàng năm. Ngoài việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị định kỳ hàng quý, các phòng nghiệp vụ tổng hợp các vi phạm nghiêm trọng, xảy ra thường xuyên, chậm được khắc phục trên phạm vi toàn tỉnh để thông báo cho Viện Kiểm sát cấp huyện cùng rút kinh nghiệm chung. Công tác phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát cũng được chú trọng nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật.

Trong 6 tháng năm 2013, ngành Kiểm sát đã ban hành 19 kiến nghị yêu cầu Tòa án các cấp khắc phục vi phạm trong công tác xét xử án hình sự; ban hành 6 kháng nghị, 72 kết luận và kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; ban hành 49 kiến nghị yêu cầu Tòa án hai cấp khắc phục vi phạm trong công tác thụ lý và giải quyết án dân sự; ban hành 36 kết luận, 20 kiến nghị, 1 kháng nghị và 16 văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Quân-Viện trưởng VKSND tỉnh, kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 37 đến nay, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát đã có sự chuyển biến rõ nét. Chất lượng và số lượng kháng nghị, kiến nghị đã được nâng lên đáng kể. Hầu như, tất cả các kiến nghị, kháng



Ảnh: N.L

nghị, văn bản do viện 2 cấp ban ra đều được các cơ quan tư pháp khác chấp nhận. Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn như, để nắm bắt đầy đủ và phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp đòi hỏi VKSND các cấp phải đồng thời mở nhiều loại sổ sách theo dõi trong từng khâu công tác kiểm sát. Nhưng hiện nay, VKSND tối cao vẫn chưa ban hành hệ thống sổ thống nhất nên khi triển khai mở sổ để cập nhật, theo dõi các thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan tư pháp và của người tiến hành tố tụng trong các lĩnh vực công tác cụ thể vẫn còn có nhận thức chưa thống nhất về các tiêu chí, nội dung. Điều này gây khó khăn cho công tác tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và xây dựng báo cáo. Mặt khác, việc phúc đáp lại văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát sẽ được thực hiện cụ thể theo quy định nào, trong thời hạn bao lâu thì hiện chưa có văn bản nào quy định. Nhiều trường hợp Viện Kiểm sát kiến nghị nhưng cơ quan tư pháp không có phản hồi và cũng không tiếp thu hay chấn chỉnh, dẫn đến hiệu lực kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát trên thực tiễn không cao.

Theo ông Quân, VKSND tối cao cần phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương có hướng dẫn cụ thể và đề nghị với Quốc hội sửa đổi các văn bản pháp luật theo hướng có những cơ chế và chế tài đủ mạnh để đảm bảo cho các kháng nghị, kiến nghị và quyền yêu cầu của Viện Kiểm sát được chấp hành nghiêm túc.

M.L

Lãnh án tù vì hủy hoại

Tòa án Nhân dân huyện Chư Prông vừa tổ chức phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Rah Mah Quêng (34 tuổi), Kpuih H'Roi (45 tuổi) mỗi bị cáo 38 tháng tù; Rah Mah Xuyit (38 tuổi), Rah Lan Kang (43 tuổi); Siu Gle (47 tuổi) mỗi bị cáo 36 tháng tù. Các bị cáo đều trú tại huyện Đức Cơ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2011, các

đối tượng trên mang dao, rựa, rìu cùng nhau đến khoảnh 3, tiểu khu 925 rừng sản xuất xã Ia Puch (lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư Prông quản lý) phá rừng làm rẫy. Trong quá trình phá rừng, các đối tượng đã thực hiện đối công cho nhau, đối với những cây to không chặt, phát được thì họ thuê người Kinh (không rõ nhân thân, lý lịch) dùng máy cưa lốc cắt hạ. Sau đó các đối tượng thực hiện chia phần đất khai phá được cho nhau. Ngày 5-6-2012, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đi kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản. 3 tháng sau, cơ quan chức năng huyện Chư Prông tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tổng diện tích rừng bị hủy hoại là 82.305 m², tổng giá trị thiệt hại hơn 69 triệu đồng.

NGỌC LINH

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Ảnh: N.L



Do ăn chơi lêu lổng, nên Nguyễn Bá Tâm (SN 1995) và Đoàn Thái Sơn (SN 1996), trú tại xã Hòa Bình, tỉnh Kon Tum bỏ học khi chưa bước qua lớp 7. Để có tiền ăn chơi, hai đối tượng bàn nhau dợi đêm khuya đi cướp tài sản của người đi đường. Địa bàn hoạt động chủ yếu là các đoạn đường vắng trên quốc lộ 14 từ TP. Kon Tum đến huyện Chư Pah (Gia Lai)...

Bắt gọn hai đối tượng cướp đêm

✍ LÊ ANH

Vào khoảng 18 giờ, ngày 14-1-2013, hai đối tượng chở nhau trên xe mô tô BKS 82B1-142.77 (đã dán băng keo đen) đến khu vực lò gạch ở xã Hòa Bình, TP. Kon Tum dợi cướp tài sản người đi đường lấy tiền tiêu xài. Sau gần 2 tiếng, hai đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đang chạy đến, Sơn lập tức chở Tâm đuổi theo chừng 300 mét và ép nạn nhân vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nạn nhân đã bị Tâm kề dao vào cổ đe dọa. Do quá sợ hãi, người phụ nữ lấy hết toàn bộ số tiền 1,6 triệu đồng trong túi xách đưa cho Tâm, chưa chịu buông tha đối tượng còn lục túi lấy luôn điện thoại di động của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Tiếp đến, khoảng 20 giờ ngày 28-1, hai đối tượng chở nhau về xã Ia Khươl nhưng do lúc này vẫn còn sớm, nên hai đối tượng cùng chơi bi da. Đến khoảng 1 giờ sáng, ngày 29-1, khi đi đến giữa trạm kiểm soát Sao Mai và ngã ba Trà Huỳnh, hai đối tượng chọn một con hẻm nhỏ vắng nhà dân để "mai phục". Sau gần 2 tiếng chờ đợi, hai đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Lan, trú xã Hà Tây, huyện Chư Pah đang điều khiển xe mô tô theo hướng Gia Lai đi Kon Tum để lấy hàng về bán. Lúc này, chúng phóng xe đuổi theo chừng 200 mét và ép nạn nhân vào lề đường. Cũng bằng cách dùng dao kề vào người nạn nhân đe dọa, rồi cướp của chị Lan 1 triệu đồng, Tâm tiếp tục lục túi nạn nhân lấy thêm 1,7 triệu đồng và một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Thấy thực hiện hành vi phạm tội thuận lợi, từ ngày 29-1 đến ngày 5-2, hai đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và xã Ia Khươl, huyện Chư Pah (Gia Lai). Sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah đã cử trinh sát mật phục 24/24 giờ tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến quốc lộ 14.

Vào khoảng 9 giờ ngày 27-3, hai đối tượng rủ nhau xuống Chư Pah chơi, đồng thời mang theo hung khí để khi thuận tiện thì tiến hành gây án. Sau khi dạo quanh trên địa bàn xã Ia Khươl, Đak Tơ Ve, đến ngã ba giữa xã Đak Tơ Ve và xã Hà Tây, Sơn và Tâm phát hiện chị Đào Thị Thủy đang điều khiển xe mô tô một mình nên bàn nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. Đuổi theo chị Thủy đến đoạn đường vắng, hai đối tượng ép xe, dùng dao đe dọa nạn nhân để cướp giỏ xách mà chị Thủy mang theo. Trong lúc hai đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì chị Thủy kêu cứu, nên bị nhân dân và các trinh sát truy đuổi bắt quả tang.

L.A



Nguyễn Bá Tâm và Đoàn Thái Sơn tại trại tạm giam Công an huyện Chư Pah.

Ảnh: L.A

Những năm trước đây, nghe tin cây sanh trồng làm cảnh bán với “giá cao ngất ngưỡng” khiến đông đảo người dân Tây Nguyên nói chung và Đak Lak nói riêng đổ xô trồng loại cây này với mong muốn sẽ kiếm được món tiền lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi “cung đủ cầu” loại cây trồng này đang bị người chơi bỏ rơi, khiến nhiều nông dân trồng sanh đang lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười” vì trồng sanh... “lở nặng”.



Nếu như những năm trước đây, gốc sanh như thế này có giá trên 10 triệu đồng. Ảnh: B.T

Hậu quả khôn lường từ việc đổ xô trồng cây sanh cảnh

✍ BẢ THĂNG

Đổ xô trồng sanh

Cách đây vài năm, để phục vụ thú chơi cây cảnh của mình, nhiều người từ các thành phố lớn, các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là những bậc “đại gia” đã đổ xô về Tây Nguyên tìm mua cây sanh trồng làm cảnh, khiến cho loại cây này trở nên đắt giá. Nếu như gia đình nào sở hữu một gốc cây sanh có dáng, thế tương đối đẹp thì giá của nó sẽ được quy ngay ra bạc triệu, cây có gốc to, thế đẹp giá ắt phải vài chục triệu đồng, có cây giá tới cả trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Khấn-xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn cho biết: “Để có bóng mát phục vụ cho việc bán nước giải khát, vài năm trước tôi đã trồng hai cây sanh trước quán... đến năm 2010 tự nhiên có người đến hỏi mua, tôi đòi thử giá 10 triệu đồng/cây họ đồng ý mua ngay, bán xong họ hỏi nếu còn cây nào như vậy tôi sẽ mua giá cao hơn nữa... thấy giá cao, không có sanh để bán tôi đã cùng ông bạn hàng xóm thì nhau nhân giống trồng loại cây này ra cả sào”.

Vốn là loại cây trồng không chỉ trồng lấy bóng mát, sanh còn là một loại cây trồng để làm cảnh..., đặc biệt hơn, đây còn là loại cây rất dễ trồng (chỉ cần chặt cành cắm cũng sống), nhanh tốt, người trồng làm cảnh có thể tạo ra các thế cây cảnh tùy theo ý thích của mình... Với tính ưu việt đó, cây sanh đã nhanh chóng lọt vào mắt của nhiều hộ nông dân trồng, chăm sóc, tạo thế... để bán kiếm lời.

Thấy cây sanh có giá cao ngất ngưỡng mà không có để bán, ông Bùi Thanh Lê, huyện Krông Pắc đã xin cành sanh về trồng xen trong vườn cà phê hồng sau sẽ thu được món tiền kha khá. Ông Lê tâm sự: “Thú thật ban đầu tôi cũng không có ý định trồng sanh đâu, do thấy nhà ông hàng xóm bán cây sanh cổ thụ đầu ngõ với giá hơn 20 triệu đồng... thấy sanh có giá nhiều người đổ xô đi trồng, tôi cũng vào rừng kiếm cành về trồng sau này gốc to may ra bán kiếm được chút đỉnh...”.

Hậu quả khôn lường

Với việc tạo ra sản phẩm trong nông nghiệp, người nông dân quan tâm nhất đó là đầu ra của sản phẩm. Tuy nhiên khi giá cả đã bão hòa thì chuyện trồng sanh lại chuyển theo một hướng khác, nhiều nông dân đã và đang lâm

vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì sanh đang... mất giá, bán chẳng ai mua.

Ông Đào Đình Tấn-phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột là một ví dụ điển hình về việc trồng sanh theo kiểu này, với 2 sào đất trồng rau xanh, thu nhập từ chúng thấp nhưng ít ra cũng nuôi bốn miệng ăn mỗi ngày... Nghe tin thương lái sẵn lòng mua sanh với giá cao mà vẫn không đủ để bán, năm 2010 ông đã dùng 2 sào đất rau này vào việc trồng sanh hồng mong muốn kiếm được số tiền lớn. Tuy nhiên, sau 2 năm cây sanh đến lúc “xuất vườn” nhưng thương lái vẫn “vắng bóng”... khiến ông Tấn rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”.

Ông Tấn tâm sự: “Đúng là không có cái đại nào hơn cái đại này, nghe tin đồn tôi đổ xô trồng sanh, giờ sanh bán rẻ chẳng ai mua... Với việc đầu tư trồng sanh tôi không những không được thu tiền từ trồng rau mà còn phải bỏ ra số lượng tiền lớn để mua giống, bón phân, cũng như công thuê người cắt tỉa, tạo dáng, đó là chưa kể công chăm sóc của mình. Giờ bán chẳng ai mua mà bỏ thì tiếc quá !”.

Cùng chung cảnh ngộ với ông Tấn, ông Bùi Văn Thời-xã Nhôn, huyện Buôn Đôn cũng lâm vào tình trạng “trồng sanh vắng bóng người mua”, “bỏ thì thương vương thì tội”. Ông mang 150 cây sanh trồng xen canh trong vườn cà phê, sau hai năm chăm sóc, bón phân... xanh tốt nhưng chẳng ai thèm màng tới. Điều này để lại bài học nhớ đời cho ông, việc trồng sanh trong vườn cà phê không những làm cho sản lượng cà phê giảm hẳn đi 50% (sanh ăn hết phân của cà phê) mà còn làm cho đất thêm cằn cỗi. Sanh bán chẳng được, tốn tiền bạc đầu tư cũng như công chăm sóc.

Việc đổ xô đi trồng một loại cây trồng theo kiểu “tin đồn” và “giá bong bóng” như trồng sanh đã để lại cho bà con nông dân cả nước nói chung và Tây Nguyên bài học đắt giá bởi cái gì cũng theo quy luật của nó, nhất là sản phẩm từ nông nghiệp cái cần thiết nhất vẫn là đầu ra, khi đầu ra chưa dám chắc chắn và ổn định thì rõ ràng là nông dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Rõ ràng trước đó việc nông dân đổ xô đi trồng nhiều loại cây trồng như mì, dưa hấu... phải gánh hậu quả vẫn còn nguyên bài học về việc chọn cây để trồng.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH GIA LAI Thông báo về việc thấp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Được sự nhất trí của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và 17 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, thị xã, Trường Quân sự địa phương, Trung đoàn Bộ binh 991 sẽ lập bàn thờ để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn tỉnh đến viếng, thấp hương tưởng niệm tỏ lòng thương tiếc và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Kính mời cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân đến viếng, thấp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 18 địa điểm:

- Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai, đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở làm việc của 17 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian viếng: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ từ ngày 10 đến 13-10-2013.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, thị xã bảo đảm đầy đủ hương và cử người phục vụ nhân dân đến thấp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đề nghị nhân dân vui lòng không đem theo lễ phúng viếng.

Các bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 3773 ra ngày 9-10-2013)

● NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Kiến nghị: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, giãn, hoãn việc thực hiện Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21-1-2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đến hết năm 2013, vì nếu triển khai thực hiện Thông tư này từ tháng 6-2013 thì nợ xấu của các ngân hàng sẽ tăng lên, các doanh nghiệp sẽ không tiếp tục được vay vốn, gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 27-5-2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-NHNN điều chỉnh thời hạn hiệu lực của Thông tư 02/2013/TT-NHNN từ ngày 1-6-2013 sang ngày 1-6-2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế, giảm mặt bằng lãi suất cho vay và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp cho tổ chức tín dụng có thêm thời gian để chủ động xây dựng lộ trình thực hiện và chuẩn bị các điều kiện áp dụng đầy đủ Thông tư 02/2013/TT-NHNN.

Kiến nghị: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định các tổ chức tín dụng giảm mức chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay xuống 2% thay vì 3% như hiện nay để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh đang gặp khó khăn.

Trả lời: Để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, giảm chi phí vay vốn trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, trong 8 tháng đầu năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát. Đồng thời, áp dụng trần lãi suất huy động và cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) nhằm hỗ trợ phát triển lĩnh vực này; điều chỉnh giảm trần lãi suất

tiền gửi và trần lãi suất cho vay bằng VND phù hợp diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, tổ chức tín dụng và người vay. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính theo quy định pháp luật; tích cực giảm lãi suất cho vay (kể cả các khoản cho vay cũ) về mức dưới 13%/năm để chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân.

Với các giải pháp đồng bộ nêu trên, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm mạnh. Lãi suất huy động giảm khoảng 2-4%/năm, lãi suất cho vay giảm khoảng 3-5%/năm so với cuối năm 2012 và đã trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006. Lãi suất của các khoản vay cũ cũng được các tổ chức tín dụng tích cực giảm. Đến ngày 15-8-2013, tỷ trọng các khoản vay có lãi suất trên 15%/năm chiếm khoảng 8,86%, giảm so với tỷ trọng 20,6% cuối năm 2012 và mức 65,8% trước ngày 15-7-2012; tỷ trọng của các khoản vay có lãi suất trên 13%/năm chiếm khoảng 25,77%, giảm so với mức 66,65% cuối năm 2012.

Ngân hàng Nhà nước không quy định cụ thể chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng vì các tổ chức tín dụng khác nhau có khả năng huy động vốn, kinh doanh, năng lực quản trị là khác nhau, việc quy định cụ thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng nhỏ. Mặt khác, nếu quy định chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay ở một mức cố định, chẳng hạn 2%/năm thì các tổ chức tín dụng vẫn có thể tăng lãi suất huy động, theo đó tăng lãi suất cho vay mà không bị vi phạm nội quy, như vậy sẽ không đạt được mục tiêu giảm lãi suất cho vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thực tế từ đầu năm 2012 đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhanh và mạnh hơn so với mặt bằng lãi suất huy động khiến cho chênh lệch lãi suất cho vay và huy động của các tổ chức tín dụng ngày càng thu hẹp, cho thấy hệ thống ngân hàng đã tích cực trong việc chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp và nền kinh tế.

(Còn nữa)



● **Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam** vừa tiếp nhận một số hiện vật và tư liệu do Bộ Văn hóa Thái Lan gửi tặng thông qua Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội gồm: 2 mặt nạ được sử dụng trong lễ diễu hành Phi Ta Khon, 5 búp bê trong trang phục và tư thế múa truyền thống, 1 mô hình thuyền Korlae, 105 đĩa DVD về các trình diễn văn hóa nghệ thuật của người Thái Lan, 3 đầu catalogue gồm 18 cuốn và các xuất bản phẩm khác có nội dung liên quan.

Những hiện vật và tài liệu của Bộ Văn hóa Thái Lan gửi tặng sẽ được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sử dụng trong những hoạt động thích hợp để phục vụ công chúng khám phá về đất nước, con người và văn hóa Thái Lan.

● Theo ông Nguyễn Thành Long-Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, trong thời điểm ngành trang sức còn gặp nhiều khó khăn, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên các mặt hàng nữ trang sẽ khiến doanh nghiệp ngành này không còn đủ sức chống đỡ.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng cho rằng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất nữ trang vì đây là các mặt hàng xa xỉ cũng hợp lý. Tuy vậy, với mức thuế như đề xuất của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính là khoảng 20% lại quá cao và chưa nên áp dụng lúc các doanh nghiệp khó khăn như hiện nay.

● **Tại buổi họp báo về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 diễn ra ngày 8-10**, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, sản xuất xăng dầu từ đầu năm đến nay đạt hơn 4,9 triệu tấn, bằng 122% kế hoạch 9 tháng và hơn 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận từ xăng dầu mà Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mang lại là 2.200 tỷ đồng.

● **Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo)** đã triển khai khẩn cấp gói hỗ trợ trị giá 2,5 tỷ đồng cho hàng chục ngàn gia đình và học sinh tại miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng bởi bão số 8 và số 10. Theo đó, PVFCCo hỗ trợ gần 200 tấn phân bón NPK Phú Mỹ trị giá 2 tỷ đồng cho gần 8.000 hộ gia đình nông dân để tái sản xuất vụ Đông Xuân (mỗi hộ gia đình được tặng 25 kg NPK Phú Mỹ), hỗ trợ trực tiếp 100 triệu đồng tiền mặt cho những gia đình gặp nạn (bị thương, chết, mất tích, sập nhà...), tặng 80.000 cuốn tập, trị giá 400 triệu đồng cho học sinh.

THANH SOẠN (Tổng hợp)

Nobel Vật lý vinh danh “hạt Higgs”

Ngày 8-10, giải Nobel Vật lý 2013 đã thuộc về nhà vật lý người Anh Peter Higgs và nhà vật lý người Bỉ Francois Englert với công trình nghiên cứu về “hạt của Chúa” hay còn gọi là hạt Higgs, giúp con người hiểu rõ nguồn gốc tạo nên khối lượng của các hạt phân tử.

Theo Ủy ban Nobel, đến nay, giải Nobel Vật lý đã được trao 106 lần cho 194 người kể từ năm 1901. Nhà khoa học John Bardeen là người duy nhất được trao giải Nobel Vật lý 2 lần, vào năm 1956 và 1972.



(theo SGGP)

Nhà vật lý người Anh Peter Higgs (phải) trò chuyện với nhà vật lý người Bỉ Francois Englert.

Nạn nhân vụ đắm tàu ở Italy đã tăng lên con số 275 người

Ngày 8-10, Cảnh sát Italy cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông Tunisia, 35 tuổi bị nghi ngờ là thuyền trưởng của con tàu chở người nhập cư trái phép châu Phi bị chìm gần hòn đảo nhỏ Lampedusa hồi tuần trước.

Trong một diễn biến khác có liên quan, lực lượng cứu hộ Italy cho biết, họ đã tìm thấy thêm hàng chục thi thể tại hiện trường vụ đắm tàu, nâng tổng số người chết lên 275 người. Chỉ có 155 người sống sót trong tổng số khoảng 500 người có mặt trên con tàu xấu số sau khi nó gặp nạn ở miền Nam Italy hôm 3-10. Các quan chức địa phương cho biết, hầu hết những người có mặt trên tàu đến từ Eritrea, một quốc gia châu Phi.

(theo VOV)



Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân của vụ đắm tàu (Ảnh: AP)

Hàn Quốc điều tra ông chủ tập đoàn tài chính

Theo Yonhap, ngày 8-10, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã tiến hành điều tra ông chủ Tập đoàn Tong Yang Hyun Jae-hyun với cáo buộc gian lận thương mại lên đến 160 tỷ won (150 triệu USD).

Ông Hyun bị cáo buộc phát hành 156,9 tỷ won các loại giấy tờ mang giá trị vay vốn ngắn hạn (thương phiếu) vào tháng 7 và tháng 9 ngay cả khi biết rằng tập đoàn này mất khả năng chi trả và đang đứng trước khả năng tuyên bố phá sản. Đến ngày 30-9, tập đoàn này đã nộp đơn phá sản lên tòa án. Trước đó, Liên đoàn Lao động Hàn Quốc đã thưa ông Hyun chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn bằng cách lừa đảo các nhà đầu tư.

(theo SGGP)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GIA LAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I-TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Quyền sử dụng đất diện tích 288 m² trong đó: 100 m² đất ở và 188 m² đất trồng cây lâu năm (thửa đất số 653; tờ bản đồ số 06; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U700653 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 8-4-2002, căn cứ theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 24-7-2013 tại tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai lập).

2. Địa chỉ tại: Tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản kê biên để thi hành án, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Tuấn Dương và bà Phan Thị Lệ Hoa, hiện trú tại số 439-Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai chuyển giao bán đấu giá.

4. Giá khởi điểm của tài sản là: **234.840.950 đồng** (Hai trăm ba mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi ngàn chín trăm năm mươi đồng chẵn).

5. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ, ngày 14-11-2013 (theo giờ làm việc hành chính) tại Công ty TNHH Đấu giá Tài sản Gia Lai.

6. Thời gian bán đấu giá: Vào lúc 9 giờ ngày 15-11-2013.

II-ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia phải nộp lệ phí đấu giá theo quy định; nộp tiền đặt trước (tiền cọc) = 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá, nếu quá thời hạn quy định sẽ không được nhận lại số tiền đặt trước.

- Phương thức bán: Đấu giá công khai, trực tiếp toàn bộ tài sản bằng lời nói.

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở chính Công ty TNHH Đấu giá Tài sản Gia Lai. Số 131-Thống Nhất, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Khách hàng có nhu cầu đăng ký đấu giá xin liên hệ tại: Công ty TNHH Đấu giá Tài sản Gia Lai để đăng ký và biết thêm chi tiết.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai.

- Tên gói thầu: Mua sắm 10 máy vi tính LCD.

- Tên dự án: Trang bị bổ sung TSCĐ, CCLĐ năm 2013.

- Nguồn vốn: Chi phí công cụ lao động.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 10-10-2013 đến ngày 16-10-2013 (trong giờ hành chính). Giá bán: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Địa chỉ phát hành: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai, số 117 Trần Phú -TP. Pleiku-Gia Lai. ĐT: (059) 3646789; Fax: (059) 3714201.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 10 giờ ngày 17-10-2013.

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH GIA LAI

Thông báo tìm chủ sở hữu

Ngày 12-7-2013, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai tiếp nhận hồ sơ kinh doanh thuốc lá do Phòng PC46 Công an tỉnh Gia Lai chuyển đến. Tang vật là: Thuốc lá điếu ngoại, nhãn hiệu JET, số lượng: 600 (sáu trăm) bao.

Nay Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai thông báo cho bà: Phan Thị Anh đến tại Đội Quản lý Thị trường lưu động, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 01 Hoàng Đạo Thúy, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 3875382 để làm việc theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu bà Phan Thị Anh không đến Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai để giải quyết thì số tang vật trên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.



PETROLIMEX

CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN

Đơn vị tài trợ 28 tờ báo Gia Lai mỗi ngày cho Bí thư, chi bộ các thôn, làng và các đoàn thể xã Ayun (huyện Chư Sê)



CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI

Đơn vị tặng 68 tờ báo Gia Lai cho chi Hội Phụ nữ các xã khó khăn trong tỉnh



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU MANG YANG

Đơn vị tài trợ 128 tờ báo Gia Lai/kỳ cho 120 chi hội Cựu chiến binh và 8 chi hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đak Đoa